


สรุปข้อสั่งการในการประชุม ศปก.ตร. ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๑
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร.
ประธาน : พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
<p>พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.</p>	<p>๑. ให้ บช.น., ภ.๑-๙, ก., ปส., ส., สตม. และ ทท. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ ตร.กำหนด รวมทั้งวิฑูที่สั่งการเพิ่มเติมไปแล้วอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะข้อเน้นย้ำ ดังนี้</p> <p>(๑) ให้ บก./ภ.จว. ระดมสรรพกำลังจัดสายตรวจจรดยนต์ รถจักรยานยนต์เพิ่มจากอัตราการจัดปกติ โดยเฉพาะสายตรวจเดินเท้าในเขตชุมชน หรือพื้นที่ล่อแหลมตามผลการวิเคราะห์ห้วงเวลา จากข้อมูลนาฬิกาอาชญากรรม</p> <p>(๒) พิจารณาประสิทธิภาพการควบคุมสั่งการ ของห้องวิทยุสื่อสารทุกแห่งทุกระดับ ตรวจสอบความพร้อมของวิทยุสื่อสาร อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ควบคุมสั่งการ ตลอดจนการทำงานของแอปพลิเคชัน Police I lert U ให้มีความพร้อม สนับสนุนการทำงานของศูนย์วิทยุ ๑๙๑ ได้ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุเกิดขึ้น เพื่อเป็นการยกระดับการให้บริการประชาชนในห้วงเทศกาลสงกรานต์</p> <p>(๓) ระดมกวาดล้างอาชญากรรม ห้วง ๑-๑๐ เม.ย.๖๑ ปิดล้อมตรวจค้น ๑๐ เป้าหมายสำคัญ ตามแผนพิทักษ์ภัยให้ประชาชน ๒๕๖๑</p> <ul style="list-style-type: none"> - กำหนดปล่อยแถวระดมกวาดล้างฯ พร้อมกัน วันที่ ๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ที่ตั้ง บก.น./ภ.จว. - กำหนดแถวผลการระดมกวาดล้างฯ พร้อมกัน วันที่ ๑๑ เม.ย.๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ที่ตั้ง บช./ภ. โดยให้เรียนเชิญ ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป.) ที่รับผิดชอบพื้นที่ร่วมดำเนินการ <p>(๔) โครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนช่วงเทศกาลสำคัญ ห้วงวันที่ ๑๑-๑๗ เม.ย.๖๑ (๗ วัน) ให้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ ให้มากขึ้น ขอความร่วมมือเจ้าของบ้านติดตั้งกล้อง CCTV หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ตั้งกลุ่ม Line เป็นช่องทางสื่อสารกับผู้เข้าร่วมโครงการฯ รวมทั้งแนะนำการใช้แอปพลิเคชัน Police I lert U เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้น</p> <p>(๕) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด กำชับเรื่องการแต่งเครื่องแบบ การใช้กริยาวาจาให้สุภาพเหมาะสม อย่าให้เกิดความบกพร่องโดยเด็ดขาด</p>	<p>ผบช.น., ภ.๑-๙, ก., ปส., ส., สตม. และ ทท.</p>

ผู้สั่งการ	ข้อสั่งการ	หน่วยรับผิดชอบ
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ฯ รอง ผบ.ตร.	<p>๒. ให้คณะทำงานขับเคลื่อนการยกระดับการบริการประชาชนของสถานีตำรวจระดับพื้นที่, ผบช.น. และ ภ.๑-๙ ออกตรวจสอบ ติดตามการทำงานของสถานีตำรวจที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ให้ครบทุกสถานีตำรวจ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย รอง นรม. แนวทางของ ตร. และคณะทำงานขับเคลื่อนฯ กำหนดเพิ่มเติมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง</p> <p>๓. ให้ บช.น., ภ.๑-๙, ปส. และ ทท. ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ตามกรอบภารกิจที่ ตร. ได้รับมอบหมาย โดยเฉพาะระดับสถานีตำรวจ จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับฟังปัญหา รวบรวมข้อมูล เสนอปัญหา ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย กับคณะขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับตำบล/ชุมชน ๓-๑๒ คน ให้ครอบคลุมเป้าหมาย ๘๑,๑๕๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ทั่วประเทศ แล้วรายงานผลให้ ตร. (ผ่าน ยศ.สยศ.ตร.) ทราบ ตามแบบประเมินและวงรอบการรายงานที่กำหนด (รายละเอียดตามวิทฤษฎี ตร. ส่วนที่ ๓๒๑ ที่ ๐๐๐๓.๑๔/๘๕๔ ลง ๒๖ มี.ค.๖๑)</p>	ผบช.น. และ ภ.๑-๙ ผบช.น., ภ.๑-๙, ปส., ทท. และ สยศ.ตร. ผบก.ยศ.

พ.ต.อ.  นายตำรวจเวรอำนาจการ ศปก.ตร.
(จรุณ ไพลดำ)
รอง ผบก.ส.๑.